



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เตรียมพร้อมเป็นพี่ใหญ่นำทัพบุกตลาดอาเซียนรับเปิด AEC

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปนมขนาดใหญ่ และดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำทัพสหกรณ์ไทยบุกตลาดนมในประเทศอาเซียน ตั้งเป้าภายหลังเปิด AEC จะผลิตนมยูเอชทีได้วันละ ๒ ล้านกล่องสร้างผลกำไรวันละ ๑ ล้านบาท

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจผลิตและแปรรูปนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอำนาจ ทงกิก ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และนายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจการภายในสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกกว่า ๑,๒๐๐ ครอบครัว ธุรกิจหลักของสหกรณ์คือการรับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกวันละกว่า ๑๔๐ ตันและรองรับน้ำนมดิบจากสหกรณ์ในจังหวัดใกล้เคียงอีกวันละ ๑๐๐ ตัน มีโรงงานแปรรูปนมรับจ้างผลิตนมให้กับบริษัทเอกชนและผลิตนมภายใต้ตราสินค้านมวังน้ำเย็นและนมเปรี้ยว Q-Life เป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ ๔ แชนดูล์/วัน และนมยูเอชทีวันละ ๑.๒ ล้านกล่อง และผลิตนมฟลูออไรด์รายใหญ่ของประเทศภายใต้โครงการนมโรงเรียน ๑.๘ แชนดูล์/วัน มีฟาร์มโคนมของสหกรณ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตโคนม มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงสีข้าว บั๊มน้ำมัน ร้านจำหน่ายอาหารและนมสดพร้อมดื่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ครบวงจรและสามารถสร้างกำไรในปี ๒๕๕๕ ประมาณ ๘๐ ล้านบาท

นอกจากนี้ ทางสหกรณ์อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผงและผลิตภัณฑ์นมเชิงพาณิชย์ขึ้นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับน้ำนมดิบจากสมาชิกและสหกรณ์โคนมในพื้นที่ต่างๆ วันละ ๒๐๐ ตัน/วัน ผลิตเป็นนมผงได้ ๒๐ ตัน ซึ่งใช้เงินลงทุนไปแล้วกว่า ๖๐๐ ล้านบาท ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า ๘๐ % คาดว่าจะสามารถทดสอบเครื่องได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งทางสหกรณ์ได้ตั้งเป้าภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นพี่ใหญ่ของสหกรณ์โคนมไทย เพื่อบุกตลาดนมในประเทศอาเซียน โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตนมยูเอชทีวันละ ๒ ล้านกล่องเพื่อให้สามารถทำกำไรได้วันละ ๑ ล้านบาท โดยเห็นว่าเมื่อเปิด AEC ถือเป็นโอกาสดีของสหกรณ์โคนมไทยในการจะขยายตลาดนมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากต้นทุนค่าแรงถูกกว่าต่างประเทศและมีเทคโนโลยีการผลิตนมที่ก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น ๆ ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจของสหกรณ์โคนมไทยที่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมนมเป็นธุรกิจที่ไม่มีเวลาหยุดพัก ต้องทำงานแข่งกับเวลา เนื่องจากนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวและสูญเสียได้ง่าย ต้องเน้นในเรื่องของการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยและยกระดับในเรื่องคุณภาพ ซึ่งทางสหกรณ์ยกระดับมาตรฐานในการผลิตนมให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม และเมื่อทางสหกรณ์ขยายธุรกิจโรงงานแปรรูปนมอย่างเต็มรูปแบบ จะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทางสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ประกาศตัวที่จะเป็นพี่ใหญ่ในวงการสหกรณ์โคนมและพร้อมจะรับซื้อน้ำนมดิบที่มีคุณภาพจากเครือข่ายสหกรณ์ โคนมทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ด้วยกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนมล้นตลาด และเตรียมตัวสำหรับการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมนมในระดับภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้